



ข่าว สกอ.

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักข่าวราชการ
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

มติชน
กรอมน้ำย

Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/การศึกษา-ศาสนา-วัฒนธรรม

วันที่: พฤหัสบดี 4 กุมภาพันธ์ 2559

ปีที่: 39

ฉบับที่: 13843

หน้า: 7(ขวา)

Col.Inch: 29.59 **Ad Value:** 32,549

PRValue : 97,647

หัวข้อข่าว: จอแยกสกอ.ผุด'ก.อุดมศึกษา'แทน
หัวขอข่าว: จอแยกสกอ.ผุด'ก.อุดมศึกษา'แทนปรับศธ.-

จอแยกสกอ.ผุด'ก.อุดมศึกษา'แทน ปรับศธ.-ตั้งกรมวิชาการยังไม่ลงตัว

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ นพ.กำจร ตติยกวี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ในฐานะ ประธานคณะกรรมการทบทวนบทบาทภารกิจ และโครงสร้างของ ศธ.เปิดเผยความคืบหน้าการปรับปรุงโครงสร้าง ศธ.ว่า คณะทำงานได้ศึกษา และวิเคราะห์โครงสร้าง ศธ.ทั้งรูปแบบปัจจุบันที่มี 5 องค์การหลัก และรูปแบบเดิมที่มี 14 กรมหรือ 14 องค์ชาย พบว่า ต่างก็มีปัญหา คือ รูปแบบปัจจุบันมีปัญหาเรื่องการบูรณาการที่ไม่สามารถเกิดขึ้นได้จริง และไม่สามารถเป็นไปได้ ขณะที่การแบ่งเป็นกรมต่างๆ เหมือนในอดีต อำนาจจะอยู่ที่ปลัด ศธ.คนเดียว ซึ่งอาจมีอำนาจมากเกินไป หากตัดสินใจพลาดก็จะทำให้เกิดปัญหาทั้งกระทรวง โดยขณะนี้ มีหลายฝ่ายแสดงความคิดเห็นเข้ามาค่อนข้างมาก เช่น สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) ที่รับโจทย์มาจากสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) เดิม อยู่ระหว่างการพิจารณาเรื่องนี้ และจะเสนอให้ ศธ.ดูเป็นทางเลือก โดยเบื้องต้นทราบว่ามี 3 ทางเลือก ทั้งการกระจายอำนาจออกไปให้หมด การรวมศูนย์ และอื่นๆ

นพ.กำจรกล่าวอีกว่า ส่วนกรณีที่เสนอให้ตั้งกระทรวงอุดมศึกษานั้น เกิดจากปัญหาที่บางมหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการที่ไม่เป็นไปตามกติกา รวมถึง มีปัญหาเรื่องธรรมาภิบาล โดยเฉพาะระหว่างสภามหาวิทยาลัยกับอธิการบดี ซึ่งประเด็นดังกล่าวทำให้รัฐมนตรีว่าการ ศธ.ลำบากใจว่าจะเดินทางไหน โดยขณะนี้ มี 2 ทางเลือก ได้แก่ 1.ออกเป็น พ.ร.บ.การอุดมศึกษา ซึ่งเป็นกฎหมายที่จะมาดูแลการจัดการ

ศึกษาระดับอุดมศึกษา แต่เท่าที่ฟังเสียงมหาวิทยาลัยต่างๆ ไม่ค่อยเห็นด้วย เพราะรู้สึกว่าร้าง พ.ร.บ.การอุดมศึกษาจะเข้าไปก้าวล่วงงานของอุดมศึกษามากเกินไป ทำให้เสรีภาพทางวิชาการลดลง และทางเลือกที่ 2 แยกสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ออกมาเป็นกระทรวงการอุดมศึกษา โดยกำหนดอำนาจหน้าที่ไว้ในกฎหมายของกระทรวงการอุดมศึกษา ว่าให้สามารถเข้าไปแก้ไขปัญหาให้แก่สถาบันอุดมศึกษา ในกรณีที่สภามหาวิทยาลัยไม่สามารถแก้ปัญหา ซึ่งต้องเลือกทางใดทางหนึ่ง และดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่เหลืออีก 15 เดือนนี้

“เห็นว่าการแยกกระทรวงอุดมศึกษา น่าจะเป็นคำตอบที่เหมาะสมกว่า ภายในระยะเวลา 15 เดือนที่เหลืออยู่ของรัฐบาลชุดนี้ ถ้าทุกฝ่ายเห็นสอดคล้องกัน ก็น่าจะตั้งกระทรวงการอุดมศึกษาได้ก่อน โดยไม่ต้องรอการปรับโครงสร้างใหญ่ของ ศธ. รวมทั้ง สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ที่ได้วางรูปแบบว่าจะเป็นการคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย ซึ่งขณะนี้บางกลุ่มเรียกว่าซูเปอร์บอร์ด เท่าที่ดู ควรไปสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี แต่ทั้งหมดยังไม่ใช่ข้อสรุป ส่วนการใช้มาตรา 44 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) จัดตั้งกรมวิชาการนั้น ขณะนี้กำลังศึกษาความเป็นไปได้ว่ามีข้อขัดข้องที่ใดบ้าง จากการหารือหลายฝ่ายกังวลว่าจะไปกระทบกับงานที่ทำอยู่ และจะทำให้งานบางเรื่องล่าช้าลง ดังนั้น ต้องดูความเป็นไปได้อย่างละเอียด” นพ.กำจรกล่าว